
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VINH HƯNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  489/UBND-VH 

V/v kiểm tra, xử lý nội dung 

phản ánh làng Lương Viện, xã 
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Vinh Hưng, ngày 26 tháng 8 năm 2021 

  

 Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc. 

 

Ngày 24/8/2021, UBND xã nhận được Công văn số 3533 ngày 23/8/2021 

của UBND huyện Phú Lộc Về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của làng 

Lương Viện, xã Vinh Hưng không nghe tiếng loa phát thanh của xã, UBND xã 

xin được báo cáo như sau: 

Hiện nay hệ thống truyền thanh của xã qua quá trình sử dụng đã lâu năm, 

đã nhiều lần thay mới, trùng tu, sửa chữa, nâng cấp với nhiều nguồn vốn khác 

nhau. Cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định tầm quan trọng của vấn đề kết nối 

thông tin đến với người dân là nhu cầu bức thiết, tạo thuận lợi cho việc điều hành, 

quản lý ở địa phương, nên bằng nhiều giải pháp đã duy trì hệ thống truyền thanh 

một cách tương đối toàn diện. 

Vấn đề người dân làng Lương Viện phản ánh, sau khi kiểm tra thực tế 

UBND xã nhận thấy: 

- Việc bảo trì các tuyến loa do UBND xã hợp đồng hàng tháng với công ty 

Ngọc Viễn Đông nên việc các loa hư hỏng luôn được khắc phục kịp thời. 

- Tuyến truyền thanh của xã vào làng Lương Viện xưa nay vẫn hoạt động 

tốt, (UBND xã có quay phim, chụp ảnh lại hiện trường). Tuy nhiên, duy chỉ cụm 

loa ở chợ Lương Viện vừa mới bị đứt dây (mất luôn một đoạn xà xuống khoảng 

120m không rõ ai cắt), thời gian khoảng 15 ngày. Cụm loa này ở gần nhà 2 đồng 

chí Trưởng thôn mới và cựu Trưởng thôn, nhưng không ai báo về xã để xử lý. 

Cụm loa thứ 2 ở cuối làng Lương Viện, không phát được khoảng 10 ngày, do di 

dời cột điện, nên chưa kịp khắc phục. Còn lại 3/5 cụm loa đều phát tốt, to và rõ 

tiếng (trong đó có 1 cụm vừa được thay mới hoàn toàn). 

- UBND xã có lập nhóm hệ thống theo dõi các loa hư hỏng ở các thôn, khi 

có loa nào hư hỏng, không hoạt động lập tức báo về xã để khắc phục. 

- UBND xã sau khi kiểm tra đã làm việc với công ty bảo trì để khắc phục, 

tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch ở xã có nhiều diễn biến phức tạp, nên bên 



phía công ty chưa thể hoàn thành theo đúng kế hoạch. Việc tuyên truyền ở chợ 

Lương Viện UBND xã đã khắc phục bằng cách tuyên truyền lưu động. 

Vậy, UBND xã xin được báo cáo để UBND huyện được rõ. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND xã; 
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